

Phúc Đồng, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Số: 08 -NQ/CBMN

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên**

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên,

Căn cứ Quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ mầm non Phúc Đồng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của chi bộ mầm non Phúc Đồng

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, chi bộ mầm non Phúc Đồng đã họp với sự có mặt của 11/12 đảng viên.( 01 đảng viên đang nghỉ thai sản).Trên cơ sở thực hiện Điều lệ Đảng, chức năng nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao, chi bộ mầm non Phúc Đồng thống nhất và quyết nghị về việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2019 như sau:

**\* Nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng**

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định tại Điều 2, Điều lệ Đảng.
- Thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ như: xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên; xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội...

*(có biểu phân công cụ thể kèm theo)*

Trên đây là Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2019, đảng viên trong chi bộ căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Định kỳ bí thư chi bộ rà soát, điều chỉnh việc phân công công tác trong năm cho từng đảng viên, báo cáo chi bộ. Các đồng chí chi ủy viên chi bộ theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi bộ kết quả thực hiện công tác của đảng viên. Cuối năm đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và tự đánh giá chất lượng đảng viên trước chi bộ để chi bộ xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy phường.

Nơi nhận:

- ĐU phường; Đề báo cáo
- Lưu.

**T/M CHI BỘ**  
**BÍ THƯ**



**Đỗ Thị Thanh Tâm**